



ดอนข้งใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๒
โรงเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 25

วันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2552

๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ต่อจากฉบับที่แล้ว ...

แนวทางเทียบเคียงโครงสร้างบัญชีเงิน
เดือนและเงินประจำตำแหน่ง การได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งของ กพอ. กับ กพ. ตอนเรา
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม เรามีมติว่า
อย่างไร ต้องก่อน 30 กันยายน ถ้าก่อน 30
กันยายน พวกที่ได้โอนสิทธิ์ คือ

หนึ่งพวกเกษียณ เกษียณแล้วได้บำนาญได้บำเหน็จ
สอง คนที่เงินเดือนต้น นั่งในห้องมีหลายคน รศ. ผมเชิด
แล้วต้นตั้ง 3-4 คน ผศ.เป็นกระตัก ยิ่งอาจารย์เป็นกระตัก
เลย พวกนี้เงินเดือนต้น เพราะฉะนั้นเลยขอว่ายังไงก็ต้องก่อน
วันที่ 30 กันยายน เพื่อที่จะได้ออนสิทธิ์ ก็ปรากฏว่า ครม.
ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เข้า
ครม.แล้ว ครม.มีมติแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่เงินเดือน
ต้น ใครที่เกษียณไปแล้วจะได้ออนสิทธิ์ เพราะฉะนั้นตั้ง
วันที่ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม ที่ผ่านไปแล้ว เป็นช่วงของบท
เฉพาะกาลจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก็หมายความว่าทาง
สกอ.มีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัย แต่พวกอาจารย์จะ
กระทบน้อย หรือบางที่แทบไม่กระทบเลย แต่ที่กระทบคือ
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่งจะ
อะไรต่าง ๆ จะกระทบเพราะว่า บางคนจะต้องประเมิน
เพราะฉะนั้นทาง กพ. บอกว่า ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31
ตุลาคม พอหลังจากนั้น วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
วันที่ 3 วันที่ 4 ก็หมายความว่าดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ตำแหน่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะอาจารย์ ไม่ว่าจะสายสนับสนุนจะต้อง
ยุติก่อน เพราะว่า ณ วันนี้ถ้าพูดถึงซีไม่มีแล้ว ที่เรานั่ง
อยู่ที่นี่ ไม่มีซี แต่ว่ายังไม่มื่ออะไรเป็นทางการต่าง ๆ ก็เหมือน
เราไม่รับรู้ แต่โดยทางการไม่มีซีแล้วนะครับ

ถามว่าพอเห็นชอบ วันที่ 16 กันยายน ทำไง ในห้องนี้มี
คนเงินเดือนต้น เต็มชั้น แต่เงินเดือนขึ้นขึ้นไป แล้วทั้ง ๆ
ที่ไม่มีซีแต่ว่า กพอ. มีมติให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการ
เลื่อนขึ้นเงินเดือนไปตามปกติ คนเงินเดือนต้น จะมีหนังสือ
มา กพอ.จะมีมติมาว่า คนเงินเดือนต้นจะให้มหาวิทยาลัย
มีคำสั่งยกเลิกเฉพาะรายไป เช่น รศ. เงินเดือนเต็มชั้น
50,550 บาท ก็จะมีหนังสือมาว่าให้ยกเลิกการเลื่อนขึ้นเงิน
เดือนเฉพาะราย ระดับที่ 8 ยกตัวอย่าง แล้วจะมีบัญชีเงิน

การบรรยายเรื่อง

การปรับระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา



รศดร.สุรัชย์ ชัยภูมิเมือง

เดือนมาให้ จาก 50,550 บาท ถ้าได้ 2% 3% 4% เงินเดือน
จะเป็นเท่าไร แล้วถ้าอาจารย์ท่านนั้นที่เงินเดือนเต็มชั้นได้เงิน
เดือนเป็น 2% 3% 4% มีตัวเงินมาให้ก็เอาตัวเงินมาบวกกับ
50,550 บาท ก็จะเป็นเงินเดือนใหม่ แล้วครั้งต่อไปก็จะให้
เป็น % กจ.ก็ต้องเห็น้อยหน่อย คนที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้วก็ต้องมาทำบำเหน็จกับบำนาญใหม่ เพราะจะได้เงิน
เดือนเพิ่มไปอีกนิดหน่อย

พอปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนี้ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
ในสายวิชาการก็ยิ่งเป็นเหมือน ๆ เดิม หมายความว่าเดิมเรามี
ศ.11 ใหม่ก็เป็น ศ. เหมือนกัน ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับ แต่
ว่าจะเทียบว่าเดิมมันคืออะไร ศ.11 ก็เป็น ศ.11 แต่เดิมที่ใคร
ติดตามข่าว ตรงนี้จะใช้ชื่อว่า ศ.ยานวิทย์ จำได้มั๊ยครับ แต่
ศ.ยานวิทย์พอเข้าที่ประชุมผู้ใหญ่ที่เป็น ศ.ทั้งหลายรับไม่ค่อย
ได้ ก็เลยขอ ศ. เหมือนเดิม พอ ศ. เหมือนเดิม ศ.เริ่มแรกถ้า
เทียบระดับ 9 ซี 9 ซี 10 ถ้าเป็น ศ. ใหม่ เป็น ศ.ที่สูงสุด
ก็ประเมินเอา เหมือนขณะนี้ ใครที่เป็นศาสตราจารย์ระดับ
9 ระดับ 10 ถ้าจะเป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 ก็ต้องประเมิน
อีกครั้งหนึ่ง คำว่า ศ.ยานวิทย์ไม่มี ก็ต้องขออนุญาตแจ้งให้
ทราบ นอกนั้นตำแหน่ง รศ. ผศ. อาจารย์ก็อาจารย์ เพราะ
ฉะนั้นแห่งวิชาการไม่ต่างกัน แต่มันจะไปต่างอย่างอื่นนิด ๆ
หน่อย ๆ เดี๋ยวจะอธิบายความให้

สรุปเราเคยอยู่แห่งวิชาการแล้ว พอปรับเปลี่ยนใหม่ก็เป็น
แห่งวิชาการเหมือนเดิม อันนี้อันใหม่ก็คืออย่างนี้ ใน
มหาวิทยาลัยเดิมก็จะมีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ
คณะ ที่พูดกันติดปาก จริง ๆ แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เราใช้ว่าหัวหน้าสำนักงานคนบดี หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการ
การกอง มี 3 กอง 4 กอง สุดท้ายก็มี ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็น

ตำแหน่งผู้บริหาร ก็ไล่ไปตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ก็เทียบ 8 กับ 9 8 คอมนมา 9 คือ ซีดีเอ็ม กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า พวกเลขาคณะ สถาบันสำนักก็มาเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้อำนวยการกอง เดี่ยวเพื่อนอาจารย์ก็จะถามผม ผมเป็นรองอธิการ เป็นคนบดี ประเภทอะไรผู้บริหารตามมาตรา 18 แต่มีวาระเต็ม จะเอามาทำให้แต่พอทำแล้ว ก็หมดปัญญา เพราะเงินเดือนมันไม่เท่ากัน เงินเดือนไม่เท่ากันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปก็เลยเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัย เราก็เอามาทำเฉพาะกฎหมายที่เป็น กพอ.สรุปว่าตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีเฉพาะผู้อำนวยการกองกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เราอยู่คณะเลขาคณะ หรือ หัวหน้าสำนักงานคณะ ถ้าตำแหน่งเต็มยศก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกอง แต่ถ้าใครที่อยู่กองกลางก็คือผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งมันจะเท่ากัน เดี่ยวจะพูดถึงเงินประจำตำแหน่งสรุปว่านี่เป็นตำแหน่งใหม่ของเพชรบุรี ก็จะมี ผอ.สำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าอันนี้ใหม่เอี่ยม

ต่อไปเป็นประเภททั่วไปผมจะอธิบายนิดเดียวเพราะเพชรบุรีไม่มี ประเภททั่วไป คือ ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน แล้วเป็นข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนที่ยังไม่จบปริญญา ถ้ายังไม่จบปริญญาจะใช้ผู้ปฏิบัติงาน ๙ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ จะต่างกัน ๙ งาน จะไม่อธิบายเพราะที่นี่ไม่มี ไม่มีใครที่ไม่จบปริญญาตรี แต่ว่าเราก็จัดไว้เป็นแห่ง ถึงแม้ว่าในอุดมศึกษาเรามีสัก 5 คน ก็ต้องมีเพราะมันมี เพราะฉะนั้นเราก็จัดเป็นแห่งประเภททั่วไป

ต่อไปเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ เดิมเป็นอย่างนี้ นี่คือจบปริญญาตรีขึ้นไป ก็จะมีไล่ขึ้นไปตั้งแต่ ซี 4 ซี 6 บรรจุกี่ปริญญาโท เดี่ยวนี้ไม่มีแต่ทำได้ตั้งแต่โครงสร้าง 3 ถึง 6 จบปริญญาที่เป็นปฏิบัติการระดับกลาง ฟังไว้เฉย ๆ จะไม่ค่อยเข้าใจ จะเข้าใจก็ทำนองรอนศรัย ผอ.สำนัก ผู้ที่ทำ กจ.จะเข้าใจ นอกนั้นเป็นพวกครูอาจารย์จะยุ่ง งบประมาณไม่รู้เรื่อง แต่ก็ให้ผ่านประสาทไว้ก็แล้วกัน แล้วจะมีตำแหน่งชำนาญงานชำนาญการในเพชรบุรีไม่มี เพราะยังไม่ได้ทำ เพราะจะเข้าแค่หัวหน้างาน

เข้าแค่ตำแหน่งเลขาการคณะ เข้าแค่ผู้อำนวยการกองก็เป็นปีแล้ว เพราะฉะนั้น ตำแหน่งชำนาญการยังไม่มี แต่ว่าเป็นตำแหน่งเดิม ข้าราชการเดิมเป็น 7-8 ของเรากับ กพ. มัน



จะต่างกัน แล้วก็จะมีเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเป็นระดับ 9 เดิมเรามีอย่างนี้ เปลี่ยนเป็นก็คือ ใครที่เป็น ซี 3 ถึง 4 ถึง 5 เราก้เรียกว่าเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ ที่นี้ผมไม่แน่ใจ แต่เปลี่ยนแล้วไม่น่าจะมี เพราะที่นี้จะเป็น ซี 6 หมด ปฏิบัติการที่นี้ก็ไม่มี พอไม่มีห้อง ๆ ที่อยู่สายสนับสนุนที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อธิบายความอย่างนั้น พอปรับเปลี่ยนเราก้จะเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ ที่ผมพูดว่าถึงแม้ว่าจะพูดให้กับข้าราชการแต่ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเริ่มเกี่ยวแล้ว เพราะว่าต่อไปจะมีตำแหน่งอย่างนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ก็คือเริ่มต้นพวกเราก้จะอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติการ งามพี ๆ ที่เป็นพนักงานข้าราชการพลเรือนมาอยู่เป็น 10 ปี ก็ไม่ใช่ปฏิบัติการแล้ว ก็ต้องเป็นตำแหน่งชำนาญการก็เทียบก็ 6 7 หรือ 7 หรือ 6 เหมือนเดิม ที่เป็นอยู่ชำนาญการใหม่ กับชำนาญการเดิม ซีไม่เหมือนกัน ซีชำนาญการเดิม มัน 7-8 แต่อันใหม่เทียบเคียงกับ กพ. คือระดับ 7 ที่น่าจะมีส่วน 5 คน หรือ 6 คน ที่เป็นตำแหน่งชำนาญการ กจ.เขาเตรียมทำไว้แล้ว

ต่อไปเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ก็หมายความว่า 5 - 6 คน ของที่นี้ไปเป็นเลขาคณะก็ได้ ไปเป็น ผอ.กองก็ได้ จะรอให้ ผอ.กองหรือเลขาคณะ เป็นอะไรไป ก็รอกันเหวี่ยงแห เพราะมันบรรจุกี่กระเปาะมาพร้อมกัน อายุเท่ากัน เพราะฉะนั้นพวกชำนาญการ 4-5 คน ก็จะต้องเดินสายไปเป็นชำนาญการพิเศษ

ไปอ่านต่อฉบับหน้า ...

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันอุดมศึกษาที่เน้น การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และพัฒนาสังคม”

... ต่อจากฉบับที่แล้ว

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คำนำนักร้อยละ 25 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่

- 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคม นำนักร้อยละ 5
- 3.2 ระดับความสำเร็จในการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย นำนักร้อยละ 5
- 3.3 ระดับความสำเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำนักร้อยละ 5
- 3.4 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำนักร้อยละ 5
- 3.5 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง นำนักร้อยละ 5

มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คำนำนักร้อยละ 5 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่

- 4.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน นำนักร้อยละ 2
- 4.2 ระดับความสำเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม นำนักร้อยละ 2
- 4.3 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน นำนักร้อยละ 1

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน คำนำนักร้อยละ 15 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่

- 5.1 ระดับความสำเร็จของสภาสถาบันในการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา นำนักร้อยละ 4
- 5.2 ระดับความสำเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา นำนักร้อยละ 3
- 5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
- 5.3.1 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางการศึกษา นำนักร้อยละ 2
- 5.3.2 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ นำนักร้อยละ 2
- 5.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา นำนักร้อยละ 4

มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน คำนำนักร้อยละ 10 มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่

- 6.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตร และการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นำนักร้อยละ 3
- 6.2 ผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด นำนักร้อยละ 3
- 6.3 ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพภายในต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และการจัดการ และการสอน และต่อผลการจัดการศึกษาของคณะวิชา และสถาบันอุดมศึกษา นำนักร้อยละ 4

เพิ่มประสบการณ์งานพัฒนาสังคม

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาพัฒนาสังคมให้เด่นชัดมากขึ้น นำโดย ผศ.กอบกุล วิศิษฐ์สรศักดิ์ อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม และอาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสติน ณ อยุธยา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านพัฒนาสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชประสงค์หุบกะพง และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในภาคเช้าเป็นการศึกษาดูงานพัฒนาสังคม ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้นแนวทางการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การทำบ้านดิน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลวก การเลี้ยงแกะ การทำสวนมะลิ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตน้ำส้มควันไม้ การสร้างเตาประสิทธิภาพ ฯ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติเห็นผลจริง ทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและการสนองพระราชดำริตามพระราชประสงค์ ส่วนในภาคการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชประสงค์หุบกะพง และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตสหกรณ์ที่พัฒนาสังคมผ่านรูปแบบสหกรณ์ โดยพัฒนานาคนพัฒนาสังคม โดยการสร้างงานในพื้นที่ เช่น กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านครนารายณ์ ฯ

สำหรับผลจากการศึกษาดูงานของสาขาวิชาพัฒนาสังคมครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์งานด้านพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคณะศึกษาดูงานจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอขอบพระคุณเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน ศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชประสงค์หุบกะพง และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

Road show สำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม **Road show การแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ** และเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการ ฯ รวมถึงความ ต้องในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็น สำนักวิทยบริการจะทำการ Road show แสดงความคิดเห็นในครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เวลา 13.00-15.30 น. ณ คณะครุศาสตร์

หากคณะ สำนักหรือสถาบันใดมีข้อสงสัยหรือไม่สะดวกให้ทางสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับ

ความคิดเห็นในวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบขอความกรุณาแจ้งวัน และเวลาที่สะดวกในการเข้าพบ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการ (ชั้น1) 032-493271 ต่อ 1109 สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ความคิดเห็น ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนา และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.





พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2552 ณ ห้องประชุมวิทยา -
ภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี



ในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น และมอบรางวัลแก่ผู้แต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

- 1. พ่อที่وبرมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี ได้แก่**
นายไพฑูรย์ ขวัญเมือง คุณพ่อของนางสาวภัทมาภรณ์ ขวัญเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- 2. พ่อที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่**
นายเอียน เกตุสุข คุณพ่อของนางสาวอุไรวรรณ เกตุสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิชัย บุญโพธิ์ คุณพ่อของนางสาวชไมพร บุญโพธิ์ คณะครุศาสตร์
- 3. พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่**

นายเล็ก อรุณแสนไชยา คุณพ่อของนายเทพสุริยะ อรุณแสนไชยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และผู้ที่ได้รับรางวัลการแต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

นางสาวแก้วกัญญา ดำรงประเสริฐ สาขาวิชา
ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ **นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์** สาขาวิชาภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ **นางสาวชุตติมา บุญโพธิ์** สาขาวิชาภาษาไทย

รางวัลชมเชย ได้แก่ **นางสาวสรินทร์ ทรัพย์แสนล้าน** สาขาวิชาภาษาไทย

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการ ฯ รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้



รับสมัครคณะกรรมการสภา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เนื่องจากสภานักศึกษาซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 26 (1) และ (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2548 ในการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักศึกษา จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษาภาคปกติ ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	สถานที่
1	วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 - วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 (09.00-15.00 น.)	รับสมัคร คณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ	กองพัฒนานักศึกษา
2	วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553	ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ	กองพัฒนานักศึกษา
3	วันพุธที่ 20 มกราคม 2553	ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักศึกษา	ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553	กองพัฒนานักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือกตั้ง

ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน

(2) ประธานสภานักศึกษา และรองประธานสภานักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงวิชาเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 ถึงวันที่รับสมัครรับเลือกตั้ง

(3) ประธานสภานักศึกษา จะต้องมีการปฏิบัติงานในสภานักศึกษาหรือองค์การบริหารนักศึกษา มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

(4) หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป

(5) สมาชิกสภานักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้ง จะต้องไม่มีตำแหน่งอื่นใดในองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะ ชมรม และชุมนุม

(6) เป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย

(7) มีความเอื้อมใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และพร้อมที่จะฝึกตนเองให้เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้สนใจสมัครได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-3249-3278

รับสมัครงาน

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้ชื่อ "เซเว่นอีเลฟเว่น" มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมธุรกิจกับบริษัท

นักศึกษาท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://hrma-net.cpall.co.th> หรือติดต่อประสานงานได้ที่ คุณอาทิตย์ ภูเกิต ฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร โทร.0-2677-1719 , 1726 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างกองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เนื่องจาก นายกองค์การนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 ได้ดำรงตำแหน่งจนครบมาวาระในวันที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 40 (1) และข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2548 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา จึงกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ	สถานที่
1	วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 - วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 (09.00-15.00 น.)	รับสมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ	กองพัฒนานักศึกษา
2	วันพุธที่ 13 มกราคม 2553	ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ	กองพัฒนานักศึกษา
3	วันพุธที่ 20 มกราคม 2553	ดำเนินการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา	ณ หน่วยเลือกตั้ง ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
4	วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2553	ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553	กองพัฒนานักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 41 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่เคยถูกลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

อ่านต่อหน้า 11 ...

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดงานเชิดชูเกียรติเพื่อนักวัฒนธรรม

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้ วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน โดยมียุทธศาสตร์ในการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวัฒนธรรม และศิลปินเมืองเพชร



ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงได้มีการจัดโครงการเชิดชูเกียรติเพื่อนักวัฒนธรรม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เพื่อเชิดชูเกียรติของนักวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และให้ความช่วยเหลือให้ลูกได้ดำรงรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการประกวดจินตลีลาเทิดพระคุณพ่อซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีส่งนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประกวด โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย อาจารย์อุสุมา มีวรรณ อาจารย์วินัย เหมือนอ่วม อาจารย์จลพิชญ์ สรรพอุดม อาจารย์อเนก ใจธรรม



และอาจารย์ณิชา ชันแสง ผลการประกวดในระดับปฐมวัยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศศิมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ โรงเรียนวัดหนองจอก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาตะเครา ผลการประกวดในระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนราชภัฏวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ โรงเรียนวัดดอนไก่อ่เตี้ย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยเสือ โรงเรียนบ้านหนองขานาง ผลการประกวดในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินพร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน วิจัย ฯ ประกอบไปด้วย เกตุทัต ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว อาจารย์สัณฐาน ถิรมนัส รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา ผศ.มหนู อุดมเวช และอาจารย์เครือวัลย์ เรืองศรี โดยมีมติที่ประชุมคณะ

กรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อนักวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. คุณประสม สุสุทธิ พอดีเด่นสาขาประติมากรรม (แหงหยวก)
2. กำนันถนอม ภูเงิน พอดีเด่นสาขาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
3. คุณสมศักดิ์ อีสมนีย์ พอดีเด่นสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปินเพลงวงคีตาฉลุ)

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนวัดห้วยเสือ และ โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ ส่งการแสดงชุดพลาญชุมพล และระบำเทพบันเทิง ชุดการแสดงจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนราชภัฏวิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจินตลีลาในช่วงเช้า หลังจากนั้นเป็นการแนะนำประวัติของพอดีเด่นนักวัฒนธรรม และการให้แนวคิดในการเลี้ยงดูบุตร และ พิธีแสดงมุทิตาสักการะของบุตรธิดาให้กับพอดีเด่นนักวัฒนธรรมทั้ง 3 ท่าน ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีและมอบโล่ให้กับพอดีเด่นนักวัฒนธรรม

ในการนี้ สถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



สถาบันวิจัยฯ ร่วมงาน “ลานศิลปินเมืองเพชร เฉลิมพระเกียรติ”



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัย ฯ ที่ต้องการสร้างเครือข่ายกับศิลปินเมืองเพชรเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน และจากการที่กลุ่มศิลปินจิตรกรรมร่วมสมัย กลุ่มสกุลช่างเมืองเพชร กลุ่มศิลปะภาพถ่าย กลุ่มวรรณศิลป์ และกลุ่มศิลปินด้านอื่น ๆ จำนวน 100 กว่าท่าน ได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน กลุ่มศิลปินเมืองเพชรจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณศาลหลักเมือง (สวน 60 พรรษา)

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล อธิบดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และ ช่างทองรุ่ง เอ็มโอษฐ์ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีแขกผู้เกียรติจากหลายหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบไปด้วย ผศ.ศรัชย์ เย็นแรม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง รองอธิการบดี ผศ.อุบล สมทรง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สรिता บัวเขียว เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 หลังจากพิธีเปิดงานและเปิดนิทรรศการของกลุ่มศิลปินเมืองเพชร ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธียังได้พร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายยุทธ

อังกินันท์ เป็นประธานในการกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประมุขภาพถ่ายส่วนพระองค์ และภาพวาดของศิลปินเพื่อนำรายได้สนับสนุนกองทุนของศิลปินเมืองเพชร การสาธิตงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณกรรม หัตถกรรม การแสดง/สาธิต ผลงานของกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชร อาทิ ช่างแทงหยวก ช่างปูนปั้น ช่างลายรดน้ำ เป็นต้น

ในการนี้ สถาบันวิจัย ฯ และกลุ่มศิลปินเมืองเพชร **ขอขอบคุณ**ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

... ต่อจากหน้า 8

นักศึกษา ยกเว้นโทษว่ากล่าวตักเตือน

(2) นายกองคํการบรหการนักศึกษา และรองนายกองคํการบรหการนักศึกษา ต้องลงทหเบรยนเรรยนมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

(3) นายกองคํการบรหการนักศึกษา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(4) หลังจากได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องลงทหเบรยนเรรยนในปีการศึกษาถัดไป

(5) กรรมการกองคํการบรหการนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้ง จะต้องไม่มีตำแหน่งอื่นใดในสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะ ชมรม และชุมนุม

(6) เป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้กับกองคํการบรหการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

(7) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมัครเป็นนายกองคํการนักศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3249-3278

เรื่องแจ้งจากศูนย์จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง

ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งว่า ในภาคเรียนที่ 2/2552 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2553 ทางศูนย์จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง ได้จัดรายวิชาที่จะเปิดสอนให้กับนักศึกษาตามหน่วยเรรยนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งทางศูนย์ได้ส่งรายวิชาไปตามคณะต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น อาจารย์ท่านใดที่สนใจจะไปสอนตามหน่วยเรรยนรู้ใด ให้สอบถามและแจ้งความจํานงได้ที่ ฝ่ายวิชาการของคณะต้นสังกัด และทางคณะจะรวบรวมรายชื่อส่งต่อให้กับศูนย์จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้งภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น.

รับสมัครงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคลากร ปฏิบัติงานที่สถาบัน ฯ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

นักวิจัยผู้ช่วย 1 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 1 อัตรา **วิศวกร 1** สังกัดฝ่ายระบบลำเลียงแสง จำนวน 1 อัตรา **นักวิจัยผู้ช่วย 1** (ลูกจ้างชั่วคราว) สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ที่ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ปณ. 93 ปณจ.นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ <http://www.slri.or.th>) หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ (1)อาคารสุรพัฒน์ 3 บริเวณเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4421-7040 ต่อ 213 (2)หน่วยประสานงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารวิจัยโยธี ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-3954 (ในวันและเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



โครงการวิทยุเกียรติเพื่อนักวัฒนธรรม

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จัดงานวิทยุเกียรติเพื่อนักวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



เจริญ

ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รวมในพิธีทำบุญตักบาตร

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วย

รศ.ยศ อิระเดรพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรศ.วัชร กุญชรเกียรติ

รวมในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552

ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี



PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรชัย เย็นประม ผศ.เขาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง รองอธิการบดี

รศ.ยศ อิระเดรพงศ์ ผศ.ลาโรช เมื่อกบัวขาว ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ นางสมพร พิริยะสุขถาวร

บรรณารักษ์การประจำฉบับ ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญธิกา ดาวเรือง

กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ผศ.ศรชัย เย็นประม ผศ.เขาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง รองอธิการบดี